

Vun bồi Tâm Lượng



Các bạn thân mến,

Thấy các con cháu mình ở tuổi 25-40, cái tuổi mà cơm áo gạo tiền, bận rộn với sống còn, tồn tại, có được chỗ đứng trong gia đình, xã hội trong cái thế giới đầy lo toan sợ hãi này mà tôi thương quá! Lẽ dĩ nhiên, ngày ở trạc tuổi đó, tui và các bạn cùng lứa cũng đã từng lên bờ xuống ruộng chứ không thông dong hơn đâu...Nhưng có lẽ cách đây nửa thế kỷ, sự „văn minh“, phát triển công nghệ không quá ồ ạt như bây giờ. Có lẽ ngày xưa chúng ta không quá tham lam như bây giờ, không quá ngày đêm quan tâm đến những phát minh, khám phá những phương tiện bên ngoài, chỉ nhằm mục đích cống hiến cho chúng ta những phương tiện hiện đại có sẵn...để mỗi khi cần thì chúng ta chỉ bấm, vặn, nhấn, ra dấu, ra lệnh...thậm chí còn ở từ đằng xa, để được các công cụ thông minh nhân tạo(?)cung phụng cho ta. Bánh xe văn minh, hiện đại cứ lăn tiếp cùng sự tôn vinh sự hiểu biết của mọi người cũng rất cần thiết cho một thế giới tiên bộ...Nhưng nếu cán cân trong lòng mỗi con người không còn được cân bằng giữa nhận thức của một người có lương tâm và hành vi tham đắm thì còn gì là sự hài hòa trong cuộc sống, phiền não và khổ đau sẽ có mặt dưới nhiều khía cạnh khác nhau. Đây chỉ là thiện ý của tui, và ở tuổi xế chiều này, bà con chắc cũng ít nhiều cảm nhận như tui phải không?

Qua sự giao tiếp hằng ngày, nếu chỉ dùng sự hiểu biết của mình để bình phẩm bất cứ một sự việc gì thì chắc rằng không việc gì là hoàn mỹ; hay khi tự lấy tâm lượng bản thân mình để đo lường người khác thì tui cũng chắc rằng không ai là hoàn thiện cả! Cho nên, dù trong gia đình hay nơi chốn bạn bè, ngoài xã hội...chỉ có tình thương mới tạo ra tình nghĩa, có thể bao dung được cả thế giới bền lâu vì tâm an thì thế giới mới an.

Soi mới lỗi lầm người khác cho thấy chính mình đã không là người tốt rồi; ca cảm sự thiếu sót của ai đó thì tự thân ta đã làm điều không hay, và ta cũng thấy: phần đông những người bá đạo sẽ không có bạn bè tốt, người có lòng ích kỷ sẽ

khiến họ luôn mỗi một vì toan tính lời lỗ hơn thua cả đời. Có thời gian rảnh, nên ngồi yên vài ba phút để phản tỉnh và nhìn vào bên trong, đây cũng là dịp để phản tỉnh lòng mình. Tập chấp nhận người khác là mở ra cho chính mình một cơ hội, cảm thông với mọi người, giúp cho chính bản thân mình thêm rộng lượng, bao dung hơn, lòng biết nghĩ đến người khác thì mới đáng được quan tâm, có tôn trọng mọi người thì mới được cuộc đời trân trọng lại. Không tranh giành thì sẽ không lo, không sợ, cũng như dùng tâm thái nhẹ nhàng giao tiếp với tất cả dù hoàn cảnh hay người đó đến hoặc đi, tốt hay xấu...thì lòng ta tự nhiên cũng trở nên thư thái nhẹ nhàng.

Quý bà con thân thương,

Nói chung chung, trên hành trình cuộc đời, ta có thể đánh rơi rất rất nhiều thứ, nhưng nhất định, xin đừng đánh rơi lương tâm của chính mình!

Hiểu chữ Duyên, chữ Nghiệp nên ta chấp nhận mà không sợ xấu, mà cũng chẳng sợ nghèo. Sợ nhiều, lo nhiều là khi ta vừa xấu, vừa nghèo mà còn gian trá, không có lương tâm. Người xấu nhưng có thân thiện lành thì đó là mỹ đức, người nghèo nhưng nỗ lực, phấn đấu thì sẽ ăn nên làm ra...Nhưng một khi con người gian trá, mất lương tâm thì chắc chắn những hệ quả không tốt sẽ đến không sớm thì muộn. Qua bao thăng trầm, ta sẽ nhận ra, con người sống trên đời, tiền tài, danh vọng không phải là thứ được xếp ở vị trí đầu tiên trong mục đích sống. Mà vị trí đó phải là Lương Tâm.

Thật vậy, quý bà con ơi! Lương Tâm là yếu tố giúp ta đường đường chính chính làm con người và làm đẹp cho cuộc đời. Ta sẽ thông dong sống và làm việc, duy trì sự tồn tại trong sạch của ta. Ta sẽ không bao giờ quên những người đã từng đưa bàn tay ra giúp đỡ mình, cũng như không bao giờ quên những người đã từng cùng mình vượt qua mọi khó khăn thử thách. Ta sẽ không bao giờ có ý nghĩ lừa lọc những người luôn tin tưởng ta, hay cũng không bao giờ đem tâm lợi dụng người từng có ơn với ta.

Khi một người đánh mất lương tâm thì trong mắt họ chỉ có lợi ích riêng tư, rồi vì lợi ích đó mà họ bất chấp mọi thủ đoạn...tiếp tục như vậy, họ sẽ phải trả giá rất đắt khi đã đánh mất niềm tin của tất cả những người chung quanh, bạn bè xa lánh, người thân thuộc cũng phải đau lòng. Và khi một người không có đủ nhân phẩm thì tiền tài hay danh vọng cũng sẽ trở nên nhạt nhòa.

Ta chỉ được sống một lần duy nhất trên đời, vì thế, nên chọn cho mình một cách sống trọn vẹn nhất có thể, sống cho thật đẹp để sau này không phải hối hận vì những gì mình đã gây ra. Nhận thức và hành động đúng đắn có lương tâm, không đặt nặng lợi ích cá nhân, cống hiến năng lực, trí tuệ của mình cho mọi người sẽ khiến cho cuộc sống xã hội trở nên tốt đẹp hơn, sự tương quan cũng như tình cảm giữa con người cũng sẽ bền vững hơn. Nói và mong được như vậy,

nhưng đâu đó tui vẫn thấy vẫn còn có những người sống với thói lạnh lùng vô cảm, thờ ơ, mặc kệ trước những nỗi đau của đồng loại, đây là những người rất ích kỷ, họ luôn bị dẫn dắt bởi đồ kỹ, so đo và tham ái của chính họ. Nhưng ở đời, ta cũng thấy, cuộc sống không phải lúc nào cũng công bằng đâu! Lòng tốt chưa chắc sẽ được đền đáp và cái xấu xa không phải lúc nào cũng bị trừng trị... Thế nhưng, hãy giữ một trái tim kiên cường, một lương tâm không bỏn sẻn, và cũng không nên thôi chí, tuyệt vọng trước những trắc trở trên con đường tìm cho mình bình an hạnh phúc.

Lương tâm chân chính là hoa trái của những quyết định, chọn lựa cho mình một phong cách sống mạch lạc và nhất quán nội tâm giữa lời nói, suy nghĩ và hành động. Nó cũng là hoa trái của những can đảm mà ta phải trả giá bằng những từ bỏ, hy sinh để đến với những gì là chân thật, thánh thiện, trung thành với chính mình, thí dụ như đừng bao giờ làm bất cứ một điều xấu nào để đạt đến điều tốt cho riêng ta; hay tất cả những gì mà mình muốn người ta làm cho mình thì chính mình cũng nên làm cho người ta y như thế.

Quý bà con thân thương ơi, cho nên dù làm gì đi nữa, mong rằng chúng ta luôn nhớ, phải đặt hai chữ Lương Tâm lên hàng đầu, vì đó là yếu tố khiến cho cuộc sống của bất cứ ai đó trở nên thông dong, nhẹ nhõm, là đáp trả và dâng tặng tình yêu thương cho Đời trong việc phụng sự bằng cách sống của mình qua việc mong muốn, đóng góp những điều tốt đẹp cho mọi người, mọi loài. Mong lắm thay!

Hiên trúc – Hè 2023
Bông Lục Bình.

Kính mời đọc thêm những bài khác của tác giả tại:
<http://www.vietnamvanhien.org/TamHaiDuc.html>

www.vietnamvanhien.net



VIỆT NAM VĂN HIẾN

www.vietnamvanhien.info



TỦ SÁCH VĂN HIẾN ONLINE VỚI HƠN 8700 TÁC PHẨM